



ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไข แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำ แผน จัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bsr.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบึงสำโรงขึ้น โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนดไว้ เพื่อเป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งแผนการดำเนินการดังกล่าวได้มีการแก้ไข เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามที่กำหนดไว้ จึงได้มีการแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบึงสำโรง

พฤษภาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๑
๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑
๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนดำเนินงานเดิม	๑
๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนดำเนินงานกำหนดใหม่	๒
๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนดำเนินงานเดิม	๓
๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนดำเนินงานกำหนดใหม่	๔

